



TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH

Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam | Tel: 0365415615; 0948051966
Email: vptgmvinh@gmail.com | Website: gpvinh.com; giaophanvinh.net

THƯ MỤC VỤ MÙA GIÁNG SINH 2020

Kính gửi: Cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Vinh,

Anh chị em thân mến,

I. Chúng ta đang đón mừng kỷ niệm biến cố Con Thiên Chúa giáng trần. Niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh không chỉ là niềm vui riêng của người Kitô hữu, mà là niềm vui chung của toàn thể nhân loại. Chúng ta mừng vui vì Thiên Chúa đến ở cùng chúng ta, vì Chúa đến cứu độ con người, và vì Chúa đến nối lại liên hệ yêu thương giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau đã bị cắt đứt vì tội lỗi.

Niềm vui thánh thiêng ngập tràn, nhưng nỗi ưu tư nhân sinh vẫn còn đó. Năm 2020 vừa qua, ở trong nước, hậu quả của những trận bão lụt khủng khiếp hồi tháng 10 và 11 vẫn còn nặng nề cho biết bao đồng bào chúng ta; ở nước ngoài, đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng và mọi sinh hoạt, kể cả sinh hoạt tôn giáo. Tính đến nay, đã có hơn 79 triệu người bị nhiễm vi-rút và hơn 1,7 triệu người đã chết.

Trong cả hai biến cố nói trên, giáo phận Vinh trong tỉnh Nghệ An may mắn không bị thiệt hại nào đáng kể. Chúng ta một mặt thành tâm tạ ơn Chúa đã thương giáo phận, nhưng mặt khác không quên cầu nguyện cho những nạn nhân bão lụt và Covid-19 ở trong nước và trên thế giới.

Nhân đây, tôi muốn nói lời khen ngợi và cảm ơn gia đình giáo phận đã hưởng ứng Thư kêu gọi trợ giúp đồng bào nạn nhân bão lụt. Ngoài các giáo xứ, giáo họ, dòng tu, nhóm và cá nhân trong giáo phận đã kịp thời cứu trợ khẩn cấp cho các vùng bão lụt thì tổng số tiền quyên góp là gần 6 tỷ đồng, đến từ trong và ngoài giáo phận. Chúng tôi cảm ơn Hội Ái Hữu Vinh-Hà tại Hoa Kỳ đã nhanh chóng chia sẻ tình thương với hai giáo phận. Ban Bác ái Xã hội - Caritas sẽ nhân danh giáo phận thực hiện kế hoạch giúp phục hồi cuộc sống cho những đồng bào nạn nhân bão lụt.

Tôi cũng hết lòng cảm ơn anh chị em trong năm qua đã thực hiện hai cuộc quyên góp khác: Quyên góp cho các sinh hoạt của giáo phận và quyên góp cho Quỹ cứu trợ Covid-19 khẩn cấp của Tòa Thánh. Tất cả cho thấy lòng nhiệt thành quảng đại của anh chị em đối với công việc chung của Giáo phận và Giáo Hội. Xin Chúa chúc phúc và ban nhiều ơn lành cho tất cả anh chị em.

Giáng Sinh năm nay có thể kém vui, bớt tráng lệ, ít thu hút vì bị ảnh hưởng của dịch bệnh, của bão lụt. Đối với nhiều người, Giáng Sinh năm nay cũng có thể bị ảnh hưởng của kinh tế, xã hội chi phối. Nhưng trên tất cả, Giáng Sinh vẫn là một niềm vui, bình an, và hy vọng; vẫn là dịp để con người mở lòng mình đón nhận hồng ân Ngôi Lời Nhập Thể và giáng trần. Món quà từ trời cao mà các thiên sứ năm xưa loan báo cho các mục đồng, cũng vẫn là món quà mà Hải Nhi Giêsu muốn trao tặng cho nhân loại: *"Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em"* (Lc 2,10-11).

II. Chào đón năm 2021 sắp khai mở, tôi muốn gửi đến gia đình giáo phận một vài thông tin và điểm nhấn mục vụ như sau:

1. *"Giáo Hội luôn quan tâm đến người trẻ, vì thế Giáo Hội Việt Nam dành ba năm 2019-2022 để tập trung vào mục vụ giới trẻ. Chủ đề mục vụ của năm 2021 tới đây là **"Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình"**. Gia đình là nơi người trẻ tập sống tương quan căn bản với Thiên Chúa trong cầu nguyện, tương quan hiếu thảo với cha mẹ, và tương quan huynh đệ với anh chị em trong nhà. Gia đình cũng là nơi người trẻ học tập những đức tính nhân bản như trung thực, quảng đại,*

phục vụ, tinh thần trách nhiệm. Ước mong các bạn trẻ cùng với cha mẹ mình vun đắp gia đình thành ngôi nhà cầu nguyện, mái ấm yêu thương và nơi đào tạo con người trưởng thành toàn diện”. (Thư của HĐGM Việt Nam ngày 15/10/2020).

Trong năm 2021, giáo phận chúng ta sẽ nỗ lực thực hiện đường hướng mục vụ Hội đồng Giám mục đã đề ra hướng đến giới trẻ. Ban Mục vụ Giáo dân & Gia đình và Ban Mục vụ Giới trẻ sẽ cùng phác thảo kế hoạch và thực hiện cho các thanh thiếu niên trong giáo phận.

2. Ngày 8/12/2020, nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Piô IX chọn Thánh Giuse làm Đấng Bảo trợ Hội Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” (Trái tim của người cha) và công bố “**Năm đặc biệt về Thánh Giuse**” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021.

Theo đó, Tòa Ân giải Tối cao đã công bố sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp Năm đặc biệt này. Ôn Toàn xá được ban với các điều kiện thông thường (xung tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng) cho các tín hữu có lòng xa tránh mọi tội lỗi, sẽ tham dự “Năm đặc biệt về Thánh Giuse” trong những dịp và theo cách thức được Tòa Ân giải Tối cao chỉ định (*xem văn bản đính kèm*).

3. Năm 2021, Giáo phận Vinh chúng ta sẽ kỷ niệm **175 năm thành lập** (1846-2021) và 392 năm đón nhận hạt giống đức tin (1629-2021). Đây là dấu mốc quan trọng để mọi thành phần con cái giáo phận nói lên lời tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria, tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời củng cố hiện tại và can đảm dấn bước trên hành trình sống và làm chứng cho đức tin trong tương lai. Đây cũng là thời gian đặc biệt, nhằm giúp canh tân đời sống giáo phận, mang tình thương và ơn lành của Thiên Chúa đến cho mọi người; là thời kỳ thuận tiện để mọi thành phần con cái giáo phận ý thức hơn về vai trò và trách nhiệm chứng tá đức tin của mình.

Bởi vậy, trong năm 2021 này, tôi mời gọi quý cha, quý cộng đoàn giáo xứ, chủng viện, dòng tu và các hội đoàn có những sáng kiến nhằm đưa ra những hoạt động thiết thực để sống năm kỷ niệm một cách có ý nghĩa và hữu ích; sốt sắng lãnh nhận các bí tích, siêng năng tham dự thánh lễ, chuyên cần cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh, giáo lý; tích cực canh tân đời sống cá nhân, hăng say dấn thân loan báo Tin Mừng, chứng nhân của lòng từ bi thương xót và quảng đại trong công tác bác ái xã hội.

III. Kết thúc thư mục vụ này, tôi thân ái cầu chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân một lễ Giáng Sinh tràn đầy ân sủng và chan chứa tình thương của Chúa Hải Đồng Giêsu, Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, Quan thầy giáo phận, và Thánh Cả Giuse, Bồn mạng Hội Thánh. Tôi cũng chúc anh chị em đón chào Năm Mới 2021 trong niềm vui và bình an của Chúa.

Xã Đoài, ngày 19 tháng 12 năm 2020



✠ Anphong Nguyễn Hữu Long
Giám mục Giáo phận Vinh

Ghi chú: Xin quý cha đọc Thư này trong các lễ từ Giáng Sinh (tối 24.12.2020) đến Chúa nhật Thánh Gia Thất (27.12.2020).